

Số: 340/BC-TTĐVVL

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀ NỘI THÁNG TƯ NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội¹

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường. Trong nước, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực cố gắng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong tháng Tư, khu vực nông nghiệp, năng suất sản lượng đạt kết quả tích cực, chăn nuôi phát triển ổn định; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022. Có thể thấy, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp. Tín hiệu tăng trưởng này sẽ khiến các doanh nghiệp trong ngành này tăng quy mô lao động và tăng nhu cầu tuyển dụng lao động trong các tháng tiếp theo.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tư ước tính đạt 60,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác tốt thị trường trong nước là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Điều này cũng khiến nhu cầu nhân lực trong ngành dự kiến sẽ tăng để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Tư ước tính đạt 1.518 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tư ước tính đạt 3.337 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước và giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Du lịch Thủ đô đang nỗ lực đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa, đặc biệt dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5. Tổng

¹ Theo Báo cáo Số 215/BC-CTK ngày 25/04/2023 của Cục Thống kê TP Hà Nội Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2023.

